

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธนยศ ชุมชอบ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	ธนยศ ชุมชอบ
๒	นายโกวิทย์ มหาชัย	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	โกวิทย์ มหาชัย
๓	นายสาทร ไมถึง	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓	สาทร ไมถึง
๔	นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
๕	นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕	สุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว
๖.	นายอภิชน จรุงยงค์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	อภิชน จรุงยงค์

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์	นายอำเภอบ้านนาสาร	กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์
๒	นายอุทัย เทือกสุบรรณ	ปลัดอำเภอบ้านนาสาร	อุทัย เทือกสุบรรณ
๓	นายสุรียา มาดี	ปลัดอำเภอบ้านนาสาร	สุรียา มาดี
๔	นายเสาวพงศ์ ศรีมุข	ห้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร	เสาวพงศ์ ศรีมุข
๕	นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น	นายก อบต.น้ำพุ	ถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
๖	นายศักดิ์ดา ไทยเกิด	รองนายก อบต.น้ำพุ	ศักดิ์ดา ไทยเกิด
๗	นางสาวกานต์รวี ศิริทอง	รองนายก อบต.น้ำพุ	กานต์รวี ศิริทอง
๘	นายอรรถพร พรหมทอง	เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ	อรรถพร พรหมทอง
๙	นายประเสริฐ จันทบุรณ์	ปลัด อบต.น้ำพุ	ประเสริฐ จันทบุรณ์
๑๐	ส.ท.สงคราม บัวทอง	กำนันตำบลน้ำพุ	สงคราม บัวทอง
๑๑	นายเสกสรรค์ ไทยเสน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖	เสกสรรค์ ไทยเสน
๑๒	นายถนอม ช้องทอง	ผ.ช.ป.ค.	ถนอม ช้องทอง
๑๓	นางอรรฉวาทิ ทิศขันธุ์	หัวหน้าสำนักปลัด	อรรฉวาทิ ทิศขันธุ์
๑๔	นางพวงทิพย์ สุวรรณศิลป์	ผู้อำนวยการกองคลัง	พวงทิพย์ สุวรรณศิลป์
๑๕	นายอำนาจ สำอางค์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อำนาจ สำอางค์
๑๖	นายศักดิ์ดาเดช โพธิ์เพชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศักดิ์ดาเดช โพธิ์เพชร

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาชั่วคราว

เรียนดร. กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ส.ท.สงคราม บัวทอง กำนันตำบลน้ำพุ ปลัดอูทัย เทือกสุบรรณ ปลัดอาวุโส ท่านเสาวพงศ์ ศรีมุข ท้องถิ่นอำเภอบ้านนาสาร ท่านเสกสรรค์ ไทยเสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ กระผมนายประเสริฐ จันทบูรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุมีความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก ในวันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มี ๖ หมู่บ้าน ๖ เขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จำนวน ๖ ท่าน บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้มาลงนามเข้าประชุมจำนวน ๖ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขออนุญาตแจ้งประกาศอำเภอบ้านนาสาร เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรกให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประกาศอำเภอบ้านนาสาร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุมาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครั้งแรก ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร ท่าน ดร. กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอบ้านนาสารจตุรบุเทียนที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาและกล่าว

/เปิดการประชุม...

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครั้งแรกและให้
โอวาทแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ทุกท่าน ใน
ลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ (ประธานจตุรบุเทียมนหน้าโต๊ะ
หมู่บูชา เสร็จแล้วให้โอวาทและกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุครั้งแรก)

ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์
นายอำเภอบ้านนาสาร

ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุผู้
ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ คณะ
ผู้บริหาร ท่านกำนันตำบลน้ำพุ ท่านปลัดอาวุโส ตลอดจนผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ กระผม
ถือว่าเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ก่อนอื่นต้องขอ
แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุทุก
ท่าน ตลอดจนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลน้ำพุที่ได้เลือกท่าน
เข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุตลอดจนกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สำหรับ
ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ทั้ง ๖ ท่านที่ได้รับการ
เลือกตั้งในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าจำนวนสมาชิกได้มีการลดลงด้วยเหตุ
จากการปรับแก้กฎหมาย ซึ่งจากครั้งที่ผ่านมามีเหลือหมู่ละ ๑ ท่าน
ถือว่ามีความแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาและอย่างน้อยก็ทำให้พวก
เรามีความเห็นชัดในรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ตำบลน้ำพุ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถตัดสินใจได้ว่าแจ้งกับ
ใครที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีการประกาศกำหนดการเลือกตั้ง ทำให้สมาชิกและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลทั่วประเทศไทย ต้องออกจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่น
และได้มีการประกาศกำหนดวันรับสมัครวันเลือกตั้ง รวมถึงได้มี
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
ที่ผ่านมานั้นโดยเป็นเหตุให้มีการเรียกประชุมเปิดสภาครั้งแรก ใน
วันนี้ ถือเป็นกระบวนการที่ทางกฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งในวาระ
ต่อไป ก็ต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ประธานสภา รองประธานสภาต่อไปตำบลน้ำพุ นั้นถือว่าเป็น
ตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านนาสารที่มีความสำคัญ ในช่วงที่กระผมมี
โอกาสรับราชการและได้มาทำงานในตำแหน่งนายอำเภอบ้าน
นาสารที่ผ่านมามีการได้มีการทำงานร่วมกับตำบลน้ำพุ ไม่
ว่าจะเป็นการทำงานกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ที่ดีหรือการทำงานในเชิง
การบูรณาการร่วมกันก็ดี โดยได้รับความร่วมมือจากทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุเป็นอย่างดี ตำบลน้ำพุถือว่าเป็นตำบลที่มี

/ทิศทาง...

ทิศทางในการพัฒนาที่มีอัตราที่ค่อนข้างจะสูงกว่าหลายตำบลในอำเภอบ้านนาสารกระผมเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าในอำเภอบ้านนาสารนั้นมีถนนไม่กี่สายที่มีความหนาแน่นและการจราจรคับคั่ง นอกเหนือจากถนนสายนาสาร-บ้านดอน ก็คือ ถนนสายยางอุ้ง – ท่าชี – กระชุม เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าในตำบลน้ำพุ ถือว่าเป็นในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับหนึ่งของขับเคลื่อนการพัฒนา และสิ่งที่สังเกตได้คือการขยายตัวของชุมชนบ้านเมือง เริ่มที่จะกลายเป็นกิ่งเมือง กิ่งชนบท และจะพัฒนาเป็นชุมชนเมืองในอนาคตได้ ภายใต้ความเจริญการพัฒนาต่างๆ และสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กัน คือปัญหาทางด้านสังคม ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ เมื่อถึงคราวที่ฝนตกหนักก็มีการเกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนน น้ำไหลหลากจากคลองฉวาง การจราจรติดขัดในช่วงเย็นๆ โดยเฉพาะในย่านชุมชนการตั้งร้านค้าริมถนนต่างๆ ทั้งถาวรหรือชั่วคราวซึ่งขาดความเด่นชัด ชัดเจนในเรื่องของขอบเขตพื้นที่ และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตำบลน้ำพุขนาดนี้ นอกจากนี้แล้วปัญหาความ ต้องการของประชาชน ความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ใช่แต่ในตำบลน้ำพุ ในโอกาสนี้ตามที่กระผมได้เป็นประธานในที่ประชุมเปิดสภาครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เมื่อทุกท่านได้รับความไว้วางใจในการได้เป็นตัวแทนของประชาชน สิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับตำแหน่งของท่านคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ความรับผิดชอบต่อความคาดหวังจากสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการ และตามความเชื่อมั่นที่ทุกท่านจะตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน เป็นอย่างยิ่งต่อท้องถิ่นและหมู่บ้าน ดำเนินการรับเรื่องราวปัญหาต่างๆ จึงมีการครอบคลุมและละเอียดอ่อนต่อการทำงานของทุกท่านและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำงานให้สอดคล้องกับฝ่ายบริหาร โดยการนำปัญหาต่างๆของประชาชน มาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การทำงานร่วมกับฝ่ายท้องถิ่น ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยสร้างเครือข่ายสร้างความกลมเกลียวร่วมกัน ผลสุดท้ายแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการนี้เราต้องยอมรับว่าตำบลน้ำพุ เป็นตำบลที่ถูกกล่าวขานเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับน้ำพุโมเดล พืชกระท่อม เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่พืชเศรษฐกิจทางเลือก ถ้าเราสามารถหยิบยกตัวนี้ขึ้นมา เพื่อทำให้เกิดโอกาสคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยในตอนนี้อย่างที่กล่าวมาเรามีการสร้างโรงเพาะเลี้ยงพืชกระท่อมแต่ส่วนมากต่างคนต่างทำแม้กระทั่งการคัดเลือกสายพันธุ์

/ความต้องการ...

ต่างๆ ยิ่งขาดความเป็นแบบแผนความเด่นชัดของครีวเรือนที่จะจัดการ อีกเรื่องหนึ่งคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นบทบาทพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจ ระบบฐานรากถือว่าเป็นเรื่องของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ถือว่านายกององค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง ๖ ท่าน เป็นกลไกในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล การทำงานในส่วนของกิจการด้านสภา ขอฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมาย ความรู้ราชการ การอบรม สำหรับสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งวาระแรกนั้น ถ้ามีโอกาสให้ท่านอบรมเพื่อเสริมสร้างอาวุธทางปัญญา ความรู้ด้าน ระเบียบกฎหมายในเรื่องของแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนนี้ทุกท่านต้องมีความเกี่ยวข้องข้อง แผนหมู่บ้าน แผนท้องถิ่น แผนอำเภอ ข้อบังคับตำบล ต่าง ๆ นานา จะอยู่ในภารกิจของท่าน และขอให้สนับสนุนการทำงานของฝ่ายบริหาร ในสิ่งที่ถูกต้องควร ชอบธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือท้วงติงขอให้ใช้กลไกของสภาให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ในโอกาสอันเป็นมงคล กระทบขออนุญาตอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มาแจ้งกับทุกท่านเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของพวกเราต่อไป ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานไว้ว่า “ งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน ดังนั้นข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอดุสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจโดยถือประโยชน์จากงานเป็นหลักใหญ่ งานที่ในทุกส่วนจะได้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกัน และได้ประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป” บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้ว กระทบขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก ณ.บัดนี้

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขาธิการสภาชั่วคราว

ในนามองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุขอกราบขอบพระคุณท่าน ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายอำเภอบ้านนาสาร เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรกในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ สำหรับลำดับต่อไปจะเข้าตามระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก กำหนดว่าให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเลขาธิการสภาชั่วคราว และเชิญสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว ขอกราบเรียนเชิญนายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เขตเลือกตั้งที่ ๒ ซึ่งมีอายุสูงสุดในที่ประชุมขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
ประธานสภาชั่วคราว

ท่าน ดร. กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอ บ้านนาสาร ท่านปลัดอุทัย เทือกสุบรรณ ท่านท้องถิ่นอำเภอ บ้านนาสาร ท่านปลัดป้องกัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ท่าน ส.ท. สงคราม บัวทอง คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เพื่อนสมาชิกอันเป็นที่รักทุกท่านกระผม นายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิก อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ขอต้อนรับคณะของท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ในนามของ อบต. น้ำพุ ซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้ประชุมกันครั้งแรก ซึ่งตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภาชั่วคราวแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นายโกวิทย์ มหาชัย
ประธานสภาชั่วคราว

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ กระผมขออ่านเฉพาะของตำบลน้ำพุ นะครับ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/ตามที่...

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ดังนี้

- ลำดับที่ ๑. เขตเลือกตั้งที่ ๑ นายธนยศ ชุมชอบ
- ลำดับที่ ๒. เขตเลือกตั้งที่ ๒. นายโกวิทย์ มหาชัย
- ลำดับที่ ๓. เขตเลือกตั้งที่ ๓. นายสาทร ไ้มถึง
- ลำดับที่ ๔. เขตเลือกตั้งที่ ๔. นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
- ลำดับที่ ๕. เขตเลือกตั้งที่ ๕. นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว
- ลำดับที่ ๖. เขตเลือกตั้งที่ ๖. นายอภิชน จรุงพงศ์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายโกวิทย์ มหาชัย
ประธานสภาชั่วคราว

ลำดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอให้เลขานุการสภาได้กล่าวรายละเอียด ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกประธานสภาให้ที่ประชุม ได้รับทราบด้วยครับ

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาชั่วคราว

กราบเรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ กำหนดกระบวนการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ดังนี้

วิธีการเลือก

๑. ให้สมาชิกสภาแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภา ฯ ที่ตนเห็นสมควรได้คนละหนึ่งชื่อเท่านั้น
๒. เมื่อสมาชิกสภา เสนอชื่อสมาชิกสภา ฯ ผู้ใดแล้ว ต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน
๓. สมาชิกสภาแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว
๔. ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น

๕. หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้
ถูกเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก แล้วให้ประธานชั่วคราวประกาศชื่อผู้
ได้รับเลือกเป็นประธานสภา

วิธีการลงคะแนน

๑. ให้ใช้วิธีเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ ๑ ชื่อ
ลงในบัตรลงคะแนน
๒. เมื่อสมาชิกสภาฯ เขียนชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรแล้วนำไปใส่หีบบัตร
ที่เตรียมไว้ต่อหน้าประธานสภาชั่วคราว

วิธีนับคะแนน

๑. เมื่อสมาชิกลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ประธานสภาชั่วคราว
เชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน ช่วยเหลือในการตรวจนับ
คะแนน
๒. เมื่อตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ประธานสภาชั่วคราว
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุม

ผลการนับคะแนน

๑. ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก
๒. ถ้ามีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ดำเนินการเลือกใหม่
เฉพาะสมาชิกสภาฯ ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตามวิธีดังกล่าว
ข้างต้น
๓. ถ้าหากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับฉลาก และในลำดับ
นี้ ขอเชิญท่านประธานได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ

นายโกวิท มหัชย
ประธานสภาชั่วคราว

ขอบคุณครับท่านเลขาธิการสภาชั่วคราว เพื่อน
สมาชิกครับโอกาสของท่านเพื่อสรรหาท่านประธานตัวจริงดำรง
ตำแหน่งประธานสภา ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาและเสนอชื่อผู้
ที่เห็นสมควรได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุ ขอเชิญครับ ขอเชิญนายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิก หมู่ที่ ๕
ครับ

นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพพระภคณายสุรเชษฐ์
ชุมแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๕ ขอ
เสนอนายสาทรไม่ถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
หมู่ที่ ๓ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ

นายโกวิท มหัชย
ประธานสภาชั่วคราว

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ

/นายดำรงศักดิ์...

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต.ม.๔

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ เขตเลือกตั้งที่ ๔ ตามที่เพื่อนสมาชิกเสนอนายสาทร ไม่ถึง กระผมขอเป็นผู้รับรองคนที่ ๑ ครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
ประธานสภาชั่วคราว

ขอผู้รับรองคนที่สองด้วยครับ

นายธนยศ ชุมชอบ
สมาชิกสภา อบต. ม.๑

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายธนยศ ชุมชอบ เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองนายสาทร ไม่ถึง เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
ประธานสภาชั่วคราว

มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใด จะเสนอ ท่านอื่นอีกมั๊ยครับ นับ ๑ นับ ๒ นับ ๓ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอท่านอื่น อีก ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือ เลขาธิการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือกเมื่อได้ ประธานสภาแล้วขอพักการประชุม ๑๐ นาที เพื่อท่านนายอำเภอ บ้านนาสารได้ลงนามแต่งตั้ง

พักการประชุม ๑๐ นาที
ประชุมต่อ เวลา ๑๑.๔๕ น.
นายโกวิทย์ มหาชัย
ประธานสภาชั่วคราว

ขณะนี้ใช้เวลาประชุม ขอเชิญสมาชิกนั่งประจำที่ ครับ บัดนี้ การ เลือกตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำพุได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ กำหนดว่า “ประธานสภาชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ ๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อมี นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล” ฉะนั้น ถือว่ากระผมได้พ้นจากตำแหน่งประธานสภาชั่วคราวตาม ระเบียบข้างต้น และโอกาสนี้ขอเชิญท่านประธานสภาผู้ได้รับการ แต่งตั้งได้รับฉันทานุมัติจากเพื่อนสมาชิก นายสาทร ไม่ถึง ได้ขึ้น ทำหน้าที่ประธานสภาในที่ประชุมต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา ฯ

กราบเรียนท่านนายอำเภอบ้านนาสาร ท่านสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลน้ำพุ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุทุก ท่านที่ให้ความไว้วางใจ เลือกกระผมให้ดำรงตำแหน่งประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ก็ขอเรียนกับทุกท่านว่า จะพยายาม ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เป็นสภาอันทรงเกียรติและเป็นส่วนที่สำคัญในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุต่อไปครับ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ต่อไปครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

กราบเรียนท่านนายอำเภอบ้านนาสาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกผมเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จึงขอเรียนกับทุกท่านว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุเป็นสภาอันทรงเกียรติและเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ลำดับต่อไปกระผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ซึ่งตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งประกอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ กำหนดให้ใช้วิธีการเลือกเช่นเดียวกับการเลือกประธานสภา ฯ

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ในลำดับต่อไปจะเป็นการเลือกรองประธานสภาซึ่งวิธีการเลือก โดยวิธีการลงคะแนนวิธีการนับคะแนน และผลการนับคะแนน ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ในฐานะเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวได้นำเรียนไปแล้วเมื่อการเลือกประธานสภาฯ ขอให้ ท่านสมาชิกได้พิจารณาและเสนอชื่อผู้เห็นว่าสมควรได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเชิญท่านสมาชิกที่จะเสนอท่านใดเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุขอเชิญครับขอเชิญนายอภิชนจรรยาพงศ์ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖ ครับ

นายอภิชน จรรยาพงศ์
สมาชิกสภา อบต. ม ๖

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอภิชนจรรยาพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุหมู่ที่ ๖ ขอเสนอ นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๕ เป็นรองประธานสภาครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ด้วยครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอรับรองนายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๕ เป็นรองประธานสภาครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรองคนที่ ๒ ด้วยครับ

นายธนยศ ชุ่มชอบ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายธนยศ ชุ่มชอบ สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองนายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๕ เป็นรองประธานสภาครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกขอเชิญ ครับนับ ๑ นับ ๒ นับ ๓ เป็นอันว่ามีการเสนอชื่อรองประธานสภามีเพียงท่านเดียวก็ถือว่าได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ. ศ. ๒๕๖๒ ขอเชิญท่านนายอำเภอบ้านนาสารได้ลงนามแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุขอพักการประชุม ๑๐ นาที ครับ

พักการประชุม ๑๐ นาที
ประชุมต่อ เวลา ๑๒.๐๕ น.

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

เริ่มประชุมต่อ นะครับ ตามคำสั่งอำเภอบ้านนาสาร ที่ ๕๔๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุเพียงคนเดียวคือนาย สุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งนาย สุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ท่าน ดร.กัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา ฯ

ลำดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการเลือก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ กำหนดว่า
“ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง
เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอัน
จะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานหรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น”สำหรับวิธีการเลือกตามระเบียบ
ข้อ ๑๓ กำหนดให้นำวิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นตาม
ระเบียบ ฯ ข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ท่าน
เลขานุการสภา ฯ ชั่วคราวก็ได้้นำเรียนในเบื้องต้นแล้ว ฉะนั้น
โอกาสนี้ขอเชิญท่านสมาชิก ฯ เสนอผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญครับขอเชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
สมาชิกสภา อบต.ม.๔

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายดำรงศักดิ์
เพ็ชรสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ กำหนดว่า ให้สภาท้องถิ่นเสนอ
สมาชิก หรือปลัดโดยตำแหน่ง กระผมคิดว่าปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
เป็นเลขานุการสภาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตำบลน้ำพุ กระผมขอ
เสนอนายประเสริฐ จันทบุรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านด้วยครับ
ขอเชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต. ม.๒

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโกวิทย์
มหาชัย สมาชิก สภาเขตเลือกตั้งที่ ๒ ขอรับรองนายประเสริฐ
จันทบุรณ ปลัด อบต. น้ำพุเป็นเลขานุการสภา ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรองคนที่ ๒ ด้วยครับ
ขอเชิญท่านสุรเชษฐ์ ชุมแก้ว สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

นายสุรเชษฐ์ ชุมแก้ว
รองประธานสภา ฯ

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุรเชษฐ์
ชุมแก้ว สมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งที่ ๕ ขอรับรอง

/นายประเสริฐ...

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา ฯ

นายประเสริฐ จันทบุรณ ปลัด อบต.น้ำพุ เป็นเลขานุการสภา ครับ

มีผู้รับรอง ๒ ท่าน ถูกต้องตามระเบียบ สมาชิก
ท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ ถ้ามีเชิญครับ ถ้าไม่มี นับ ๑ นับ ๒
นับ ๓ ผลปรากฏว่าที่ประชุมมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ถือว่า
นายประเสริฐ จันทบุรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ และตามข้อ ๑๓ วรรค ๒ กำหนดว่า “เมื่อสภา
ท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภา ฯ
ชั่วคราว ได้พ้นจากตำแหน่งแล้ว ฉะนั้นถือว่า ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุในฐานะเลขานุการสภาชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง
และขอเชิญนายประเสริฐ จันทบุรณ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา ฯ

ลำดับต่อไป เป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กำหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตาม
มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
กำหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่
สมัยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้องค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนด “ประกอบกับข้อ ๑๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดว่า เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย
สามัญสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนดว่าการประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น
จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วันกับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมี
กำหนดกี่วัน ฉะนั้น ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปเพื่อเสนอต่อสภา ฯ เพื่อ
พิจารณาเชิญครับ ตามความเดิมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี

พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาชุดเก่าได้กำหนดตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นควรเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งแรก วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และมีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน ครั้นนั้นผมจะขอมติขอเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมที่สภาชุดก่อนได้กำหนดไว้ ถ้าท่านสมาชิกเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงจากสภาชุดเก่าที่กำหนดไว้ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้นครับ ขอเชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๔

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๔ ขอเสนอกำหนดการประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามสภาชุดเดิมได้กำหนดไว้ตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กระผมขอเสนอเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคณะผู้บริหารและสภาได้กำหนดวันแถลงนโยบายขึ้นขอเสนอกำหนดใหม่เลื่อนเป็นวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอภิชน จรูญพงศ์ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๖ ขอรับรองครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

ขอผู้รับรองคนที่ ๒ ครับ

นายธนยศ ชุมชอบ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอรับรองครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

ผู้รับรองถูกต้องครับ ตามที่ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ได้เสนอ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน กระผมขอมติจากที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ เสนอโปรดยกมือขึ้น ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยเริ่มวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน ครับ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา ฯ

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมขอเชิญครับ เชิญนายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒ ครับ

/นายโกวิทย์...

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ด้วยการแข่งขันก็ดีไม่แข่งขันก็ดี ต่างคนต่างใจรักทำให้มาถึงจุดนี้หลายๆท่านมีความภาคภูมิใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยความภูมิใจของท่าน ของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นครณะผู้บริหาร สมาชิก แม้ว่าฝ่ายบริหารไม่ต้องมีการแข่งขันแข่งขันกับตัวเองบางคนได้คะแนนล้นพันหรือชนะคู่ต่อสู้มาบนความภูมิใจนั้น ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกคน ไปโปกัสอยู่ผลงานไม่ว่าจะเป็นต่อยอดจากที่นายอำเภอกล่าวเมื่อกี้ ตำบลน้ำพุมีปัญหาระนองน้ำ ทุกอย่างน้ำท่วมน้ำไม่ไหล น้ำขังตามสวน ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกของเราที่เห็นแม้กระทั่งท่านนายอำเภอท่านก็เห็นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกทั้ง ๖ หมู่บ้านตลอดถึงคณะผู้บริหาร น่าจะดำเนินการได้เลย ไหนๆเราก็ได้ไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกแล้ว แม้ว่าขณะนี้ หมู่ที่ ๒ ท่านปลัดก็เร่งเรื่องน้ำ ต้องแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยอยู่ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังไม่เต็มร้อย เพราะต้องประสานหลายๆฝ่ายการตัดสินใจเอาที่ประชุมแห่งนี้เป็นครณะบอกเสียง แทนพ่อแม่ พี่น้องทุกหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่ที่ ๒ ขณะนี้ น้ำประปา ยังแก้ไขไม่ได้ ขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร สำนักปลัดก็ได้เร่งอยู่ แต่ยังหาจุดชำรุด ซ่อเสียหายไม่พบขอให้ปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ ของทุกหมู่บ้าน ทั้งที่น้ำท่วมน้ำท่วมขัง ถนนหนทาง น้ำท่วมสวน หลากๆที่ ที่พิพาทกันขอให้สมาชิกได้เน้นเรื่องน้ำเพื่อแก้ปัญหา ในฐานะได้รับการเลือกตั้งมาโดยเฉพาะหมู่ที่ ๒ มีโครงการใดเกี่ยวกับน้ำขอฝากเพื่อนสมาชิกช่วยกันแก้ไข ประสานมือประสานใจ ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในตำบลน้ำพุ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา ฯ

ขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย สมาชิกสภาเขตเลือกตั้งที่ ๒ ครับ ถือว่าเป็นความคิดที่ดี เหมือนท่านโกวิทย์ มหาชัย ผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านสมาชิกทุกท่านก็มีความคิดไม่แตกต่างกับท่านโกวิทย์ มหาชัย นะครับที่เราอาสาเข้ามา ก็เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของท้องถิ่น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตำบลของเราครับและเป็นความคิดที่ดีนะครับ ไม่ทราบว่ายังมีสมาชิกท่านอื่นอีก ขอเชิญครับ ท่านศักดิ์ดา ไทยเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญครับ ขอเชิญท่านศักดิ์ดา ไทยเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ

/นายศักดิ์ดา...

นายศักดิ์ดา ไทยเกิด
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภา หัวหน้าส่วนราชการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยเฉพาะสมาชิกทั้ง ๖ หมู่บ้านก่อนอื่น
ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ ต้องขอ
บอกตรงนี้ กับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ด้วยครับ ว่า
ทางผู้คณะผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับทุกหมู่บ้านตาม
นโยบายที่หาเสียงไว้ในช่วงนั้น วันนี้มีท่านรองนายกและท่านเลขา
เข้าร่วมนายกออกไปดูระช้างนอก ก็ขอพบปะสักนิดว่าคณะ
ผู้บริหารเรายังไม่มีไม่มีอำนาจเต็มในขณะนี้ แต่หลังจากนายกแถลง
นโยบายต่อสภา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ทางฝ่ายคณะผู้บริหาร
จะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทุกที่ให้น้ำไหล
ไฟสว่าง และขอยืนยันในที่ประชุมแห่งนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา ฯ

ขอบคุณท่านรองศักดิ์ดา ไทยเกิดนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุครับ ตามระเบียบกฎหมายคณะผู้บริหารจะ
ดำเนินการได้เต็มรูปแบบ ต้องหลังจากนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลแถลงนโยบายต่อสภาก่อนมีท่านใดมีข้อเสนอต่อสภาบ้างครับ
ผมเองในนามประธานสภาขอขอบคุณท่านสมาชิกทั้ง ๕ หมู่บ้าน ที่
ท่านได้ให้โอกาสกระผมมาทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ กระผมมีความคิดอ่านเหมือนกับสมาชิกทุก
คน ที่เราอาสาเข้ามาตั้งใจที่จะช่วยเหลือ ตั้งใจที่จะพัฒนาตำบล
ของเรา ไม่ว่าหมู่ไหนเราสามารถประสานที่จะช่วยเหลือกันได้ แม้
กระผมมาจากหมู่ที่ ๓ แต่หมู่อื่นเราก็ช่วยประสานกันเพื่อให้เกิด
ความเจริญความรุ่งเรือง ความสะดวกสบายแก่พี่น้องประชาชน
ตามศักยภาพที่ทำได้ ขออาสาว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุด
ความสามารถที่จะทำได้ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทั้งห้าท่าน
อีกครั้งหนึ่งครับ ไม่ทราบที่ท่านรองประธานสภามีอะไรจะกล่าว
เชิญครับ ขอเชิญครับ

นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว
รองประธานสภา ฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนาย
สุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว สมาชิกสภา เขตเลือกตั้งที่ ๕ กระผมขอแสดงความ
ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน กับทุกตำแหน่งด้วยครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา ฯ

ขอบคุณท่านรองประธานสภานะครับ พุดสั้นๆแต่
ได้ใจความครับมีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
ชี้แจงอีก ผมขอปิดประชุมสภาครั้งแรกไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ
มากครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๒๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ จันทบูรณ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๕

ความคิดเห็นผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนยศ ชุมชอบ)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ กรรมการ / เลขานุการ

(นายโกวิทย์ มหาชัย)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสาทร ไหมถึง)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ